

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” (Student’s Network for Human Right @KKU) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (Student’s Network for Human Right @KKU) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๔๒ คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆ ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้บรรยายเรื่อง “นโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน” และนางประกายรัตน์ฯ ได้บรรยายเรื่อง “The next Generation : Human Rights” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

๒. สรุปข้อคิดเห็น การชี้แจงการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ ได้จัดทำสรุปข้อคิดเห็น การชี้แจงการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประมวลข้อคิดเห็น การชี้แจงการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งรายงานสรุปข้อสังเกตและประเด็นคำถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้ชี้แจงและนำเสนอภาพรวมในส่วนของรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓. สรุปผลการเข้าร่วมประชุม The 7th SE Asia Conference on Human Rights and Agribusiness

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมประชุม The 7th SE Asia Conference on Human Rights and Agribusiness ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Pontianak, West Kalimantan ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้สรุปรายละเอียดการประชุมในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การสร้างความมั่นคงในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชุมชน การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ การให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการจัดการประชุม Asia Conference on Human Rights and Agribusiness ครั้งที่ ๘ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม และมอบสำนักงาน กสม. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน - อูซาคเนย์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน - อูซาคเนย์ หรือ ศูนย์ CPG คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเคยมีความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับนักวิชาการและนักศึกษาในอุซาคเนย์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. กับศูนย์ CPG ดังเช่น การสัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีในประเทศไทย - แนวทางสู่อนาคต การสัมมนาเรื่อง การพัฒนากระบวนการตรวจสอบและการติดตามผลการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๒ การอบรม CPG Academy on Human Rights and Development ๒๐๑๗ เป็นต้น

๕. โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามการ์เดน ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์กรร่วมจัด ประกอบด้วย สำนักงาน กสม. สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตระหนักถึงความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการดังกล่าว และมอบสำนักกฎหมายและคดี เสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการต่อสำนักงาน กสม. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) เป็น

วิทยากรในการสัมมนาเรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและหลักนิติธรรม และมี ดร. เสรี นนทสูติ เป็นวิทยากรร่วม โดยการสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และได้รับเชิญจากสมาคมอิลก้า (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association : ILGA) จะจัดงานสัมมนาในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยการจัดงานของ ILGA ในครั้งนี้ UNDP และ APF ได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีสัมมนาเรื่อง Yogyakarta principles +๑๐: Reflections, update and next steps โดยเป็นวิทยากรร่วมกับ กสม. ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศติมอร์เลสเต้ ทั้งนี้ในทั้งสองการสัมมนา UNESCO และ UNDP จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด